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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓ 

วันศุกรท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ณ  หอง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศ.พิเศษ ดร.ยุวฒัน  วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการ 
๓. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๘. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. นายศรัณย  ภทัรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๑. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๑๒. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก จุยคาํวงศ) กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
๑๕. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๖. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๗. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๘. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๙. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๒๐. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ไวกณูฑ ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๔. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๕. ผศ.รุจิเรข  ปราชญากุล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๖. ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๗. ดร.ปรียนันท  สิทธิจินดาร ผูชวยอธิการบดี 
๘. นายปราโมช  รวมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. รศ.บรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๐. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๑. ดร.โกศล  อินทวงศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๑๒. รศ.ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. วาที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๔. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 
๑๕. น.ส.อรสา  ออนถาวร ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๖. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม รักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๑๗. ผศ.จําเริญ  คังคะศรี (แทน) คณบดคีณะนเิทศศาสตร 
๑๘. ผศ.ทิพวรรณ  นิยมวงศ (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๑๙. ดร.หฤทัย  อนสุสรราชกิจ (แทน) คณบดคีณะครุศาสตร 
๒๐. นายสกล  กิจจริต หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๒๑. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๒. น.ส.เบญจวรรณ ลินจงวัชรกลุ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี - 

วาระท่ี  ๒ เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๒.๑ งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ดร.อาชว เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  
ไดเขาเฝาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย
ฉลองพระองคครุยและสูจิบัตรงานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ณ หองฉลองพระองค 
ในอาคารใหม สวนอัมพร และทรงฉลองพระองคครุยของมหาวิทยาลัย เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร              
แกบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
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 ๒.๒ การปรับปรุงสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงสวัสดิการของบุคลากร 

- ปรับปรุงคาตอบแทนการสอนจากเดิมชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท เปนชั่วโมงละ ๓๐๐ 
บาท ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒ เปนตนไป 

- ออกประกาศเกณฑการเบิกคาเชาบานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมีผล
ยอนหลังตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 

- คณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสรางเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการ 

- การรักษาความปลอดภัย มอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
ในหนวยงานของตนเอง 
 ๒.๓ หลักสูตรตางๆ  ของมหาวิทยาลัยที่นํ า เสนอตอการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับการพิจารณาแลว ยังคงเหลือเพียงหลักสูตรเดียวที่ยังไมไดพิจารณา 
คือ หลักสูตรภูมิศาสตรสารสนเทศ ของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๓ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓    
 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓  วันเสารที่  ๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๓
(ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓   โดยมีการแกไขดังนี้ 

๑. เพิ่มชื่อผูมาประชุม 
 “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก จุยคําวงศ)  กรรมการ” 
๒. วาระที่ ๖.๔ การพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย หนา ๑๑ บรรทัดที่ ๕            

“What do we want to get there?” แกไขเปน “How do we want to get there?”  

วาระท่ี  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๔.๑  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
 รศ .ดร .พิชนี   โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้ ง              
คณะพยาบาลศาสตร นําเสนอ เ ร่ือง โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรจากผลการศึกษาของ                   
คณะกรรมการฯ โดยมีแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๑) การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรใหม 
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๒) การรวมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดตั้ง
เปนมหาวิทยาลัยใหม 

๓) การรับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการ ๒ แนวทางพรอม ๆ กัน คือ 

๑. จัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตร  โดยตั้งคณะทํางานจากผูแทน              
๓ หนวยงาน ไดแก สภาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

๒. เตรียมปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา ในกรณีที่
ควบรวมสําเร็จ  

๓. เตรียมงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
เพื่อดําเนินการในกรณีไมสามารถรวมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เปนมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี ได 

๔. ดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา – รําไพพรรณี โดยพิจารณา
จากสถานการณที่เหมาะสม 

๕. มอบหมายคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
และอธิการบดีดําเนินการ 

 ๔.๒  (ราง)  คูมือและแนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ผศ.อุรพงศ คันธวัลย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอความเปนมาของการจัดทํา
(ราง) คูมือ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ที่ประชุมไดสรุปเนื้อหาและรายละเอียดใน (ราง) คูมือ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 

๑) บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒) บทบาทและหน าที่ ของนายกสภามหาวิทยา ลัย  อธิการบดี  กรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓) ระบบการประชุม ประกอบดวย ระบบกอนการประชุม ระบบระหวางการประชุม 
และระบบหลังการประชุม 

๔) กลไกสภามหาวิทยาลัย 
๕) ตัวอยางเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ 
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 ขอเสนอแนะ 
๑. ใหฝายบริหารกําหนดภารกิจหลักเพื่อบรรจุเปนวาระหลักในการพิจารณาของสภา

มหาวิทยาลัย เชน การพิจารณาทุนอาจารย การรายงานการประเมินผลปฏิบัติงาน 
๒. อธิบายนโยบายเชิงปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
๓. อธิบายความสัมพันธของกลไกตาง ๆ   
๔. บรรจุตําแหนงของคณะกรรมการตาง ๆ ในแผนภูมิระบบและกลไก 
๕. ทํา Flow chart ระบบการประชุม 
๖. ใหเครงครัดกบัเวลาการประชุม 
๗. การกําหนดเวลาการประชุมอาจเปนจุดออน 
๘. วาระการพิจารณาควรบอกดวยวาตรงกับบทบาทและหนาที่ขอใดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ 
๙. ใหมีการประเมินตนเองทุกครั้งประชุม 

๑๐. ตรวจสอบความถูกตองและสํานวนภาษา 
๑๑. ภาคผนวกควรใสขอบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย และรหัสประจําเอกสาร 
๑๒. ควรมีนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
๑๓. มติที่ประชุมแจงผูเกี่ยวของไดโดยไมตองรอรับรองรายงานการประชุม 
๑๔. ออกเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อใชปฏิบัติ 
๑๕. โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหแยกเรื่องออก 
๑๖. ใหถือเปนคูมือฉบับทดลองใช 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง) คูมือและแนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยให

นําขอเสนอแนะ  ปรับปรุงและทดลองใชเปนเวลา ๑ ป 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 
 -  ไมมี - 

วาระท่ี  ๖ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๖.๑ การพิจารณาปดหลักสูตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  รศ. ดร.วรวิทย ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ ขอถอนวาระเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหถอนวาระ 
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 ๖.๒ การเปดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร นําเสนอ การเปดขยาย
ช้ันเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยขอเปดขยายการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ขอเสนอแนะ ๑.  ใหถอนวาระนี้ เนื่องจากขอมูลไมชัดเจน 
  ๒. ฝายบริหารตองทําความเขาใจกันใหชัดเจนกอน 
  ๓. คณะครุศาสตรควรทําตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ใหเปด
ขยายการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ม.๖) 
  ๔. เอกสารนําเสนอควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน ครบถวน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการเปดขยายชั้นเรียนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติที่ประชุม เห็นควรใหถอนเรื่ องการเปดขยายชั้น เรี ยนของโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไปดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

 ๖.๓ หลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 รศ.ดร.วรวิทย ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ  หลักสูตรรายวิชา              
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)  
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๓๘๙๔ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจงมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหทราบวา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)แลว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ แลวนั้น                   
โดยหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) ไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 ทั้งนี้  เพื่อใหการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  
มหาวิทยาลัยจึงเสนอใหที่ประชุมสภาหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบใหใชหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) กับหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่เขาศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป   
 ประเด็นที่เสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบใหใชหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยใหใชกับหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๕๓ เปนตนไป 
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 ๖.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและ             
คาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคปกติ  พ.ศ. ... 
 ผศ .วีระวัฒน   พัฒนกุล ชัย   รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษา  นํา เสนอ                      
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ. ...  (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ...    
 มติที่ประชุม เห็นควรใหนําไปพิจารณารวมกับวาระที่ ๖.๕   

 ๖.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและ             
คาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคพิเศษ  พ.ศ. ... 
 ผศ .วีระวัฒน   พัฒนกุล ชัย   รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษา  นํา เสนอ                       
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา 
ภาคพิเศษ พ.ศ. ...  (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ขอเสนอแนะ ๑.  ใหรวมเปนประกาศฉบับเดียวกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
  ๒. ประชุมชี้แจงกับสโมสรนักศึกษา 
  ๓. จัดทําขอมูลรายละเอียดรายรับ-รายจาย ใหชัดเจน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ...    
 มติที่ประชุม เห็นควรใหถอนเรื่อง(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง 
การเก็บเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ไปดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

 ๖.๖ การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ กรณีคณบดีคณะนิติศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอการจาย
เงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ กรณีคณบดีคณะนิติศาสตร  
 ตามที่มหาวิทยาลัยทําหนังสือสัญญาจาง นายจรัส วีสุวรรณ ในตําแหนง คณบดี            
คณะนิติศาสตร ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ มีระยะสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  ถึง                 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ในอัตราคาจางเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)  และเงินประจํา
ตําแหนง ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)   
 นายจรัส  วีสุวรรณ  ไดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒              
เพื่อขอเพิ่มคาจาง  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายเงินเดือน
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 การดําเนินการ 
๑. คณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พิจารณาใน          

การประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีมติดังนี้ 
๑) คณบดีคณะนิติศาสตร (นายจรัส วีสุวรรณ) ไมสามารถเบิกเงินเดือน

ตามระเบียบฯ วาดวย การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดโดยสามารถเบิก 
ไดตามสัญญาเลขที่ ๑/๕๐  ซ่ึงทําไวเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ กลาวคือเบิกคาจางไดในอัตราเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท และเบิกเงินประจําตําแหนงฯ ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามสัญญาจางที่
ยังมีผลบังคับใชอยู 

๒) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ทําบันทึกขอความที่ กจ ๓๖/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เร่ือง ขอแกไขสัญญาจางและเบิกเงินประจําตําแหนงเพิ่มเติม เดือนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท และยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนการ กระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เนื่องจากหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ไมมีอํานาจหนาที่ในการกระทําดังกลาว 

๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พิจารณาในการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) คําสั่งไมเปนไปตามสัญญาจางที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
๒) หากเห็นชอบใหเ ล่ือนขั้นเงินเดือนเพื่อใหใกลเคียงกับคณบดี             

คณะตาง ๆ มหาวิทยาลัยจึงขอแกไขสัญญาจางฉบับเดิม 
 ขอเสนอแนะ ๑.  การรับ-จายเงินตองมีระเบียบรองรับ ถาไมมีตองมีการใหสัตยาบัน 
 ๒. ทบทวนระเบียบฯ  วาดวย  การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไม เปน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. การพิจารณาเรื่องเงินเดือนควรเปนเรื่องลับ 
 ๔. เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงควรจายเปนจํานวนเงินเหมาจาย           
รายเดือนโดยไมแยกประเภท 
 ๕. สัญญาเกิดขึ้นกอนมีระเบียบฯ ตองปฏิบัติตามสัญญา 
 ๖. ถาตองการมีสิทธิตามระเบียบฯ ตองลาออกแลวเขาสูกระบวนการ          
สรรหาตามระบบ  

ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ  การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ กรณีคณบดีคณะนิติศาสตร ตามมติคณะกรรมการฝายกฎหมายฯ 
 มติที่ประชุม ๑. ใหจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตรตามสัญญา
จาง ฉบับลงวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจาง  แตเห็นชอบใหสัตยาบันการจายเงิน                
ประจําตําแหนงจาก ๑๐,๐๐๐ บาท เปน  ๒๐,๐๐๐  บาท ตามที่อธิการบดี (ผศ.ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา)ไดอนุมัติไว
ตามบันทึกขอความที่ กจ ๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จนกวาจะสิ้นสุดสัญญาจางดังกลาว 
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  ๒. แจงคณบดีคณะนิติศาสตรใหทราบวาคํารองไมชอบดวยระเบียบฯ          
วาดวย การจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกอนวันที่ระเบียบดังกลาวใชบังคับ 

 ๖.๗ (ราง )   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เ ร่ือง  อัตราคาตอบแทน                  
ในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร และรายงานสืบเนื่องจาก              
การประชุมวิชาการ (Proceeding) พ.ศ. ... 

 วาที่รอยตรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมพล สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการสถาบันวิจัย            
และพัฒนา  นําเสนอ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เ ร่ือง อัตราคาตอบแทน                       
ในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร และรายงานสืบเนื่องจาก                  
การประชุมวิชาการ (Proceeding) พ.ศ. ...  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนโยบายสําคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตองมีผลงานวิจัยและผลงานบทความวิชาการ ซ่ึงผลงานนี้จะตองมีการตีพิมพเผยแพร             
โดยมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณากอนไดรับการเผยแพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดกําหนดอัตรา
คาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี เร่ือง อัตราคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพใน
วารสาร และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง อัตรา
คาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร และรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) พ.ศ. ...  ตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓  

 ๖.๘ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเขาชมและการบริการอื่น
สําหรับพิพิธภัณฑวังสวนบานแกว พ.ศ. ... 
  ผศ.อุรพงศ คันธวัลย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอเลื่อนวาระนี้ไป
นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากยังไมรีบดวน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การเขาชมและการบริการอื่นสําหรับพิพิธภัณฑวังสวนบานแกว พ.ศ. ...   
 มติที่ประชุม เห็นควรใหเล่ือนวาระนี้ แลวนําเสนอที่ประชุมครั้งตอไป 
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 ๖.๙ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับ จายเงินเพื่อจัด
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ  พ.ศ. ... 
 รศ.ดร.นงนุช วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการรางระเบียบเกี่ยวกับการเงินของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย             
การรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ...   
 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 
๙/๒๕๕๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                  
จึงจําเปนตองรางระเบียบฯ วาดวย การรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ระบบภาคพิเศษ และขอแกไขคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา ขอ ๔.๖.๑ จากจํานวนเงิน    
ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
รําไพพรรณี วาดวย การรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ  พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับ 
จายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ  พ.ศ. ...  โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓  

 ๖.๑๐ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนและ
คาใชจายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ  พ.ศ. ... 
 รศ.ดร.นงนุช วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการรางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน              
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย      
การจายคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ 
พ.ศ. ...  

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 
๙/๒๕๕๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             
จึงจําเปนตองรางระเบียบฯ วาดวย การจายคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระบบภาคพิเศษ  
 ขอเสนอแนะ ๑. ขอ ๓.๑ คาตอบแทนการสอบ เปนอัตราไมเกินชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. ขอ ๓.๒ คาตอบแทนการสอน เปนอัตราไมเกินชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. เพิ่มเติมคาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในกรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษา               
หลักเพียงคนเดียว 
  ๔. ใหจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดคาตอบแทนการสอน อาจารย
ผูสอนประจําวิชา และผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิทยากร ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก                   
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยายเปนครั้งคราว เปนรายชั่วโมง 
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 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  ระบบภาคพิเศษ  พ.ศ. ...  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย            
การจายคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ระบบ                            
ภาคพิเศษ  พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อบังคับ
ใชตอไป 

 ๖.๑๑  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
 ผศ .ปาริชาติ หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   นําเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
 การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนพื้นฐาน
สําคัญในการพัฒนาบุคลากร ที่จะเปนแนวปฏิบัติ รวมมือ รวมใจกันทํางาน เปนทีมขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั
สูเปาหมายที่กําหนดไว 
 แผนพัฒนาบุคลากรฯ  ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  แลว 
 ขอเสนอแนะ ๑. ควรมีการทําแผนเปดหลักสูตรสาขาวิชาใหม ๆ 
 ๒. มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับสาขาวิชาที่เปด 
 ๓. ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร 
 ๔. ควรมีการประเมินแผนทุกแผนเพื่อมุงประสงคดังนี้ 
  - ทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 - ทบทวนแผนกลยุทธ 
 - ทบทวนแผนพัฒนาหลักสูตร 
 - ทบทวนแผนพัฒนาอาคารสถานที่ 
 - ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร โดยใหบุคลากรทุกคนไดรับการอบรม 
อยางนอยปละ ๒ คร้ัง 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖   
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  
โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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 ๖.๑๒  แผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูทองถิ่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผศ.ปาริชาติ หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ 
แผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูทองถ่ิน  ปงบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๕๓   
 เนื่องจากระดับความสําเร็จและประสิทธิผลการใหบริการวิชาการ ตามพันธกิจของ
สถาบันสูทอง ถ่ิน  เปนตัว ช้ีวัดที่ แสดงอัต ลักษณของมหาวิทยาลัย  สําหรับการรายงานผล                          
ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนดังกลาว เสนอตอ             
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สูทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 แผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการฯ ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  แลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ               
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติ งานการใหบ ริการวิชาการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสูทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๖.๑๓  แผนประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผศ.ปาริชาติ หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ             
แผนประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

เนื่องจากระดับความสําเร็จในการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทองถ่ินเปนตัวช้ีวัดแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสําหรับ           
การรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนดังกลาว 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 แผนประสานความรวมมือฯ ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  แลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุพิจารณาอนุมัติแผนประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553   หนา 13 

 ๖.๑๔  แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผศ .ปาริชาติ หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   นําเสนอ 
แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

เนื่องจากระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เปนตัวช้ีวัดที่แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสําหรับการรายงานผลใหคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนดังกลาว เสนอตอสภามหาวิทยาลัย            
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป 
 แผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  แลว  
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๖.๑๕  แผนสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผศ.ปาริชาติ หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ          
แผนสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 เนื่องจากระดับความสําเร็จในการสงเสริมและเผยแพรงานตามแนวพระราชดําริ  
เปนตัวช้ีวัดที่แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสําหรับการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนดังกลาว  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ตอไป 
 แผนสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผานการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๓ /๒๕๕๓  วันที่                       
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  แลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๖.๑๖  กรอบคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ผศ .ปาริชาติ หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   นําเสนอ                   
กรอบคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
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เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
เห็นชอบการเตรียมความพรอมและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรอบคําของบประมาณรายจายฯ ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ๒๕๕๓  แลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบคําของบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๖.๑๗ แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ผศ .ปาริชาติ หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   นําเสนอ 
แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓  มีมติอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติไปสูเปาหมายภายใตความจํากัดทางดาน
ทรัพยากรตางๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ 

 แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วาระท่ี  ๗ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๗.๑ มาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอสําหรับสาขาวิขา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
  ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  มาตรการและ                  
แนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิขา                
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
  สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติ
ใหกระทรวงศึกษาธิการกําชับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๑ ที่กําหนดหลักการวาเมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใดอนุมัติหลักสูตร
สาขาวิชาใดแลว จะตองเสนอราง    พระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียกอน แลวจึงจะ
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เปดทําการสอนในสาขาวิชานั้นได  ทั้งนี้ เพื่อมิใหพระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในแตละสาขาวิชามี
ผลใชบังคับยอนหลัง ซ่ึงเปนการไมเหมาะสมและไมบังควร 
 ประเด็นเสนอ เพื่ อ ใหที่ ประ ชุม รับทราบมาตรการและแนวทางการนํ า เสนอ                     
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิขา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๗.๒ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบด ี
  ผศ . อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นํา เสนอการแตงตั้ ง                    
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงเรื่องการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี ตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรืออยูในระหวางการสรรหา
และแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ผู รักษาราชการแทนอธิการบดีมีระยะเวลาสิ้นสุดไมเกิน                       
หนึ่งรอยแปดสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจึงตองดําเนินการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีโดยเร็ว                
สภามหาวิทยาลัยไมอาจมีมติแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไปอีกไดภายหลังครบกําหนด
ระยะเวลา หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวาไดรับการแจงจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาสภามหาวิทยาลัยสามารถแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไปได
อีก ภายหลังที่ครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตจะตองไมใชบุคคลเดิม 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบกรณีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนอธิการบดี 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๗.๓ สรุปผลการดําเนินงาน  “วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ”ี  (ครบ ๑๐๕ ป) 
  รศ.นันทนีย กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
นําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน“วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี”(ครบ ๑๐๕ ป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดกําหนดจัดงานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
ในระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น บัดนี้การดําเนินงานได
เสร็จเรียบรอยแลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม รับทราบ ผลการดําเนินงาน “วันสมเด็จพระนางเจา           
รําไพพรรณี”  (ครบ ๑๐๕ ป)  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
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 ๗.๔ รายงานสถานะการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบรายได 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานสถานะ                   
การใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ  ส้ินไตรมาสที่ ๑  
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒)   
 ขอเสนอแนะ ใหนําเรื่องเกี่ยวกับการเงินเขาวาระเพื่อพิจารณา 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบสถานการณใชจายเงินงบประมาณแผนดินและ  
งบรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๗.๕ รายรับรายจายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บและหารายได 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสรุปรายรับรายจายเงิน         
ที่หนวยงานจัดเก็บและรายไดดําเนินการ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

๗.๖ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ลงนามแลว  จํานวน  ๒  ฉบับ   

๓) คําสั่งฯ ที่ ๗/๒๕๕๓ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔) คําสั่งฯ ที่ ๘/๒๕๕๓ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร 
ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการโดยสภามหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๗.๗ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกําหนดการประชุม              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ วันศุกรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.                      
ณ หอง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและเขารวมประชุมตามกําหนดการประชุม  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553   หนา 17 

วาระท่ี  ๘ เร่ืองอ่ืนๆ  
 ๘.๑  แจงการมอบอํานาจดําเนินคดีปกครองแทน 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี  แจงการมอบอํานาจดําเนินคดีปกครองแทน 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
มอบอํานาจใหอธิการบดีเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง หมายเลขดําที่ ๑๘๓/๒๕๕๒ ระหวาง 
นายจรัส วีสุวรรณ ผูฟองคดี  สภาหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู ถูกฟองคดี ไปยังสํานักงาน                     
คดีปกครองระยอง  เพื่อขอใหจัดพนักงานอัยการเปนผูรับมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูถูกฟองคดี 
  สํานักงานคดีปกครองระยองไดพิจารณาและจัดพนักงานอัยการเปนผูรับมอบอํานาจ
ดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูถูกฟองคดี และยื่นคําใหการตอศาลแลว 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี ขออนุญาตที่ประชุมนําคําใหการลงในสารสัมพันธ
รําไพพรรณี เพื่อใหบุคลากรไดทราบทั่วกัน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเอกสารดังกลาวเผยแพรในสารประชาสัมพันธรําไพพรรณี 

 ๘.๒ แนวทางการดําเนินงานคณะทํางานพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
  นายวิชัย  วัฒนพงศ  ประธานคณะทํางานพัฒนาวัฒนธรรมองคกร มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏรําไพพรรณี นําเสนอ แนวทางการดําเนินงานคณะทํางานพัฒนาวัฒนธรรมองคกร ดังนี้ 
  หนาท่ี  
  สรางความสามัคคี ความรัก ความเขาใจ สรางคานิยม และสรางความสมานฉันท 
  ภารกิจ  
  ๑ .  สรางทัศนคติที่ดีใหคณาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  ทุกระดับ  มีความรัก                     
ตอมหาวิทยาลัย และมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ที่ทรงมีตอ
พสกนิกรชาวจันทบุรี และภูมิภาคตะวันออก ใหทุกคนมีความพรอมที่จะทุมเทและเสียสละ เพื่อพัฒนา
องคกรใหมีความเจริญกาวหนาเทียบเทามหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ 
  ๒. สรางคานิยมใหเกิดความรักและผูกพัน  ปลูกจิตสํานึกใหชาวจันทบุรีและ
ประชาชนในภูมิภาคตะวันออก มีความรูสึกเปนเจาของมหาวิทยาลัยรวมกัน เกิดความภาคภูมิใจใน    
ความเปน “มหาวิทยาลัยของชาววัง” 
  ๓. สรางเอกลักษณความเปนเลิศในดานคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมตามครรลอง          
วิถีไทย ใหเปนที่ยอมรับ และเปนที่ตองการของสังคม 
  ๔. สรางทัศนคติใหประชาคมของมหาวิทยาลัย (คณาจารย ขาราชการ พนักงาน 
นักศึกษา) มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่เหมาะสม 
  ๕. สรางความสามัคคี ปรองดอง ความรัก ความเขาใจ ขจัดปญหาความขัดแยง           
ที่แตกแยกใหเกิดความสมานฉันท ดวยความจริงใจอยางมั่นคงและยั่งยืนตอประชาคมในมหาวิทยาลัย 
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  ๖. ใหประชาคมมีความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ พรอมที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
และการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการมีสวนรวม การสนับสนุนดวยความเชื่อมั่น   
และศรัทธา 
  ๗. รับฟงความคิดเห็น ปญหา อุปสรรคและความเดือดรอนของทุกฝาย ดวยความจริงใจ 
และพรอมที่จะแกไขปญหารวมกัน 
  วิธีการดําเนินงาน 

๑. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยการใชแบบสอบถาม สัมภาษณและศึกษาขอมูลรายบุคคล 
ศึกษาขอมูลเอกสาร จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น 

๒. แผนการดําเนินงาน จัดกิจกรรมกลุมในหมูคณาจารย ขาราชการ พนักงาน           
ในองคกร จัดทัศนศึกษารวมกันในองคกร จัดกิจกรรมที่ทุกภาคสวนขององคกรไดมีความรับผิดชอบ
รวมกัน เชน จัดงานรื่นเริง งานมหกรรมสัปดาหวิชาการที่ทุกคน ทุกคณะไดรับผิดชอบรวมกัน จัดตั้ง
กลุม ชมรม สมาคม “เทิดไทรําไพพรรณี” ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม จัดกิจกรรมใหมวลชนเขามา             
รูจักมหาวิทยาลัยมากขึ้น  เชน  มหกรรมสมุนไพร  กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวแหลงเรียนรู                    
ทางวัฒนธรม OTOP จัดมหกรรมกีฬามหาชน เปนตน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงาน 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๐  น.  
 

  
(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึกการประชุม  


